

# QUANG LỰC QUĂNG ĐẠI

## SAGIANG

### I.- NGUYÊN THỦY QUANG LỰC

Trong ngũ vi tử phụ của nguyên tử. quang vi tử quan trọng và định vị hàng đầu trong các Thái dương hệ nói riêng và trong vũ trụ nói chung. Mỗi nguyên tử đều chiếu hội quang lực tuy không nhằm nhò gì, nhưng khi được hội tụ quá nhiều trở thành một quang lực quăng đại nhứt trong sinh động của vũ trụ. Khi còn ở Hỗn nguơn khối, khi Âm vi điện tử chạm trán được Dương vi điện tử, qua mặt Trung hoà vi điện tử thúc đẩy quang vi tử tung ra bên ngoài nguyên tử, chỉ là tia sáng cõn con, nhưng khi toàn khối nguyên tử vĩ đại đều tung ra tia sáng, tập hợp lại thành một vùng quang năng, kéo theo nhiệt vi tử tạo ra nhiệt năng khổng lồ, đốt hết khối nguyên tử tạo ra nhiệt lượng quá mãnh liệt, đến mức độ toàn khối hỗn nguơn bị áp lực quá mãnh liệt của nhiệt lượng phát ra tiếng nổ long trời, khối lửa khổng lồ đó bị nhiệt năng thúc đẩy xoay tròn một chỗ, thành trụ cột cho một Vũ trụ mới hình thành (Thành Trụ Hoại Không), quang năng tung ra kéo theo nhiệt năng, phát xuất từ khối lửa (Hư vô giới), trong lúc bên ngoài vẫn còn trực thuộc Thiên nhiên. Chúng phối hợp với các nguyên tử do linh quang nguyên tử xuất phát từ Hư vô giới ra cấu tạo vòng đai thứ nhứt (Phi vô tường giới) trải qua nhiều tỷ năm cấu tạo vòng đai thứ nhì (Vô tường giới) với 2 cung đỉnh Đâu Suất và Đạo Lợi, thêm nhiều tỷ năm nữa mới tới vòng đai thứ 3 (Hữu tường giới) có 9 cung đỉnh, mệnh danh Cửu phẩm Liên Hoa. Tới đây quang năng và nhiệt năng của Hư vô giới hết hạn định tạo thành Thượng giới, khối tròn với đường kính 30 tỷ quang niên. Bên ngoài vẫn còn là Hỗn nguơn. Trải qua mấy chục tỷ năm sau vi linh quang nguyên tử (Vi linh tử) với 4 thành phần (Khoáng, Thực, Động, Nhơn) xuất phát từ Thượng giới phối hợp theo nguyên tắc tạo ra Định tinh do khoáng vật vi linh tử, từ đó chúng cấu tạo theo nguyên tắc tử hành tinh và sanh hành tinh, chịu ảnh hưởng quang năng và nhiệt năng cùng từ trường của Định tinh. Chúng còn tạo ra hệ tinh chịu ảnh hưởng từ trường của hành tinh lẫn theo quỹ đạo thuộc hành tinh, trong lúc hành tinh phải lẫn xoay theo quỹ đạo của Định tinh. Có sanh hành tinh Thực vật vi linh tử tiến hành tạo tế bào thực vật trong nước theo nguyên tắc, lần hồi tiến triển lên Thủy thực vật và Thổ thực vật, tức nhiên thực vật chịu ảnh hưởng của quang năng và nhiệt năng của Định tinh, kế tiếp Động vật vi linh tử tạo tế bào động vật: Thủy tộc, Điểu cầm, Động vật, cuối cùng tới Nhơn sinh, vi linh tử nhơn sinh cấu trúc con người tinh anh nhứt hoàn vũ. Chính con người hưởng dụng quang lực nhiều nhứt trong mọi sinh động chỉ riêng trên sanh hành tinh, chờ quang lực quăng bá rộng lớn khắp trong Thái dương hệ xuất phát từ Định tinh. Quang lực tới đầu kéo theo Nhiệt lực tới đó, càng xa quang lực càng yếu dần cho đến khi dứt hẳn, cho nên nhiệt lực cũng yếu kém dần và chấm dứt, vì đó những hành tinh ở xa lạnh hơn ở gần. Quang lực có trợ lực của Nhiệt lực mới tạo thể vật chất qua phối hợp của vi linh tử và các nguyên tử triệt để sử dụng âm dương nhị nguyên cùng ngũ năng mà quang năng ưu tiên được hưởng dụng từ lúc tạo hình cho đến khi dứt hết trả về thiên nhiên. Quang lực bị tiêu mất do vô địch hung tinh nuốt hết các thái dương hệ cùng các hung tinh khác trong vũ trụ để kết liễu toàn vẹn vũ trụ, tan rã hết trở về nguyên tử hội nhập vào thiên nhiên trong khối Hỗn Nguơn an dưỡng thời gian dài cho đến khi tái cấu trúc vũ trụ mới.

### II.- QUANG LỰC QUĂNG ĐẠI TRONG VŨ TRỤ.

Vũ trụ có ánh sáng toả chiếu từ các thái dương hệ mà về đêm chúng ta thấy lấp lánh những tinh tú. Chúng ta chỉ nghĩ mỗi tinh tú là một định tinh cho mỗi thái dương hệ, thời có bao nhiêu tinh tú là có bấy nhiêu thái dương hệ trong vũ trụ Ta Bà của chúng ta, tức nhiên quang lực quăng đại khắp nơi trong vũ trụ. Trước tiên chúng ta liên tưởng đến Thượng giới và Hạ giới. Thượng giới chủ trì, Hạ giới hành sự. Thượng giới có Giáo chủ Tá Bà ngự trị tại Hư vô giới, hạ giới có Phạm thiên vương, Ngọc hoàng Thượng đế, điều động. Thượng giới là cõi điều hành Hạ giới, gồm những Linh quang tử, bất thối chuyển, Phật, Bồ Tát. Hạ giới hành sự theo mệnh lệnh Thượng giới, gồm những vi linh tử thiện tri thức hưởng phúc lộc do thiện hành tiền kiếp dài ngắn tùy theo thiện quả sâu dày: Thần tiên, Thiên tiên, Địa tiên, Nhơn tiên, Quỷ tiên, thần dân. Khi hết phước lộc, hết thiện quả, phải trở về cõi sắc giới chờ tái sanh kiếp, nhường địa vị cho nhóm mới phát triển lên. Như vậy Ngọc Hoàng thượng đế khi hết thiện quả phải nhường ngôi lại cho Tân Ngọc hoàng, tất cả chức sắc kia cũng thế, quân đội và chánh quyền cùng thần dân cứ thay phiên nhau hưởng thụ. Không có bầu cử, cũng không có tranh quyền đoạt lợi, vì khi hết thiện quả đương nhiên mất hết năng lực, phải tự động rút lui nhường lại cho tân nhiệm. Chính đây là thiên đàng đúng nghĩa, không có tham sân si hận gì hết do toàn thể đều là thiện tri thức, đạo nghĩa vẹn toàn. Quang lực Thượng giới tới Cửu phẩm Liên hoa, Hữu tường giới là dứt hạn, Trái lại Hạ giới, Vô sắc giới, hay Cõi Trời Phạm Thiên, nhờ các Định tinh chiếu sáng mỗi thái dương hệ, rải rác khắp nơi, nên có

những khoảng trống tối đen, lại tới Thái dương hệ khác có quang lực toả sang. Chớ quang lực không thể vượt ra ngoài năng lực của hậu thuẫn Định tinh. Địa cầu nhờ quang lực Mặt Trời chiếu rọi mang theo nhiệt lực trợ lực sinh động ban ngày, còn ban đêm phần tối đen của nó nhờ phản quang của Mặt Trăng, tạo ánh sáng nhợt nhạt, thoa dịu mát mẻ trần gian. Chúng ta thấy ngọn lửa cũng tạo ra quang lực chiếu sáng trong phạm vi nhỏ hẹp tuỳ hoả lực, nhưng quang lực vẫn chuyển đi xa cho hết năng lực mới không còn nữa. Cho nên cháy rừng trên núi cách xa hàng chục km vẫn thấy ánh sáng, mặc dầu không còn nhiệt lực. Cũng như có những tinh tú có ánh sáng tới địa cầu, nhưng viễn vọng kính điện tử truy theo luồng quang tuyến thấy nửa chừng mất hẳn, chứng tỏ định tinh ấy đã bị tan biến mất rồi, cũng như những ánh sao sẹt về đêm, trẻ con nghĩ quý vị thần tiên di chuyển, nhưng thật ra những định tinh bị va chạm nhau bề nát toé ra ánh sáng cuối cùng rồi mất luôn.

### III.- QUANG NĂNG SINH ĐỘNG

Chúng ta vẫn biết quang năng cũng chứa vừa hình ảnh và âm thanh mang theo nó. Biết được hiệu năng này người ta chuyển âm thanh vào luồng sóng điện tử đi xa trong vô tuyến điện thoại, truyền thanh và truyền hình, ra đa nhượng địa. Quang năng còn mang theo âm thanh và hình ảnh phản chiếu trên địa cầu chuyển vào không gian nữa hay ngược lại, do đó mà các phi thuyền không gian truyền về địa cầu những hình ảnh thu được ở không gian, như du hành nguyệt điện, viễn thám hoá tinh... Thiên văn gia xuyên qua viễn vọng kính điện tử khổng lồ, đột nhiên bắt gặp, vô tình, chiến trận Đệ nhị Thế chiến hình ảnh du hành trong không gian, lầy máy quay phim chụp được nhiều đoạn chiến trận kỳ vĩ của địa cầu. Quang năng qua điện tử biến thành quang tuyến X xuyên qua cơ thể con người, thấy rõ các cơ quan bộ phận, còn được chiếu hội lên màn ảnh nữa. Sử dụng hiệu năng này người ta chế tạo ra hệ thống quang tuyến điện tử soi thấu qua vách tường, thấy rõ hình ảnh sinh động của mọi vật thể, như các máy thu tuyến hình ảnh trong các cơ quan công quyền, các sòng bài để bắt kẻ cờ gian bạc lận. Người ta còn sử dụng quang tuyến hồng tử ngoại, nhìn thấu đáo những hang động đen tối hay màn trời đêm, nhứt là các tiềm thủy cầu quan sát thủy tộc dưới đáy biển sâu từ 3000 mét. Thực dụng nhứt là đèn điện chiếu sáng về đêm hay trong các nội địa lâu sâu trong lòng đất, nơi chế tác những phát minh quốc phòng tuyệt mật. Hiện nay người ta cấu tạo được tia sáng Laser cực kỳ mãnh liệt và nhanh chóng hơn đạn đạo. Các đĩa bay sử dụng dương quang điện tử tuyến tổng đi từ cái niềng xoay nhanh đưa đĩa bay nhanh chóng tương đương tốc lực ánh sáng đã từng tham quan địa cầu. Đối với thực vật quang năng chiếu hội qua diệp lục tố của lá biến nhựa nguyên thành nhựa luyện nuôi dưỡng và tăng trưởng cùng đơm hoa kết trái. Cho nên những thảo mộc thiếu quang năng ở chỗ rập còi cọc, người ta cho là không trảng nắng. Về đêm xe chạy phải nhờ quang năng qua ánh đèn pha rọi sáng đường đi trước mặt, lại còn thêm những đèn báo hiệu, ngừng, queo mặt, queo trái, nhứt là đèn hiệu của càn sát tuần tiểu ban đêm. Ở các ngã tư có đèn báo hiệu xanh: được chạy, vàng chuẩn bị, đỏ ngừng lại. Còn gắn thêm những mật báo điện chụp hình những xe chạy phạm luật đèn đỏ, đèn xanh, còn có thêm hệ thống chụp hình những xe chạy quá tốc lực quy định. Những khẩu súng quang tuyến mới sáng tạo phát ra tia sáng điện tử mãnh liệt triệt hạ địch thủ, đồng thời cũng có những thanh gươm, những đoản côn hay trường côn điện tử sử dụng quang tuyến hết sức nguy hại. Muốn cho chắc ăn trong sát thủ, người ta gắn hệ thống quang tuyến điện tử vào khẩu súng chiếu vào địch thủ hạ sát chính xác. Người ta mới sáng chế hệ thống đèn pin nhỏ tí teo đưa vào mạch máu chuyển đi qua hệ thống điện tử soi rọi những chỗ bệnh cho thấy rõ như: bao tử, tim, bàng quang, ruột, thận, tử cung, buồng trứng, dịch hoàn, khảo sát bệnh tình chính xác để trị liệu kết quả. Thông thường đôi mắt con người thu nhận hình ảnh do quang năng phục vụ, đặc biệt những người bị loạn thị, người ta chế tạo thu quang tuyến cơ giới trực xạ vào hệ thống thị giác thần kinh, thấy rõ mọi vật, nhưng phải sử dụng loại pin quang điện tuyến rất đắt tiền. Người ta biết sự phóng điện tạo ra hồ quang để chế tác bóng điện nê ong điện tử toả sáng gấp 10 lần bóng điện do điện trở. Mỗi khi sét đánh do 2 luồng điện âm dương chạm nhau do 2 vàng mây chạm nhau mãnh liệt, khi sấm nổ vang người ta thấy những tia điện xẹt ngoằn ngoèo trong lúc mưa, ngày xưa người ta cho là Thiên lôi mang búa xuống trần diệt trừ yêu quỷ, với phụ lực của bà Điện mẫu chiếu sáng cho Thiên lôi thấy ma quỷ mà gián búa xuống, lưỡi búa xẹt xuống gãy cây cối, giết chết mục đồng và điện hình còn đào quạp lưới búa phập sâu xuống đất cả mét. Chính Ngoại tổ của tác giả đã chiếm được lưới búa tầm sét chỉ dùng trị bệnh tà và mài cho trẻ con bệnh kinh phong uống. Sau này lớn lên mới hiểu các nguyên tử kim loại trong nước mưa bị điện lực phối hợp nhau kết hợp thành miếng kim loại giết chết mục đồng. Âu Mỹ hiểu rõ nguy hại của sấm sét nên cất nhà cao phải có cột thu lôi hút điện tính xuống đất, tránh nạn sét đánh. Người ta còn nói "Trời đánh còn tránh bữa ăn" là do lúc trời mưa, người ta ăn cơm trong nhà chòi ở giữa đồng, sét chỉ đánh xuống cây ngô đồng ngã rụp, không chết ai hết, ám chỉ bữa ăn con người trọng đại hơn sát nhọn. Chứng tỏ quang lực rất hiền dịu, chỉ ác hành do thúc đẩy của ngoại lai.

#### IV. THIÊN HÀNH VÀ ÁC HÀNH CỦA QUANG LỰC

Quang năng hữu dụng thiết thực trong vũ trụ và nhứt là sinh vật, thiếu quang năng vạn vật chìm đắm trong đen tối, khó sống, mặc dầu có sanh hành tinh với con người phải sống trong lòng đất, hang động, tránh ánh nắng gay gắt, ban ngày vì ở quá gần định tinh, về đêm xuất hiện lên mặt đất làm việc trồng trọt sinh sống. Về mặt thiện hành, quang lực ban bố quang tuyến cho trần gian giúp sinh vật sống ổn thoả. Nó luôn phục vụ đắc lực, còn mang theo nhiệt lực ban thường nữa với điều kiện ôn hoà với nó, đừng lạm dụng nó quá đáng, tức nhiên nó hiền hoà dễ thương. Nó còn có khả năng sát trùng qua nhiệt năng. Người ta đương nghiên cứu quang năng trị liệu cứu chữa bệnh AIDS và ung thư. Lưỡi tầm mét chỉ là hợp chất các kim loại trong mây thế mà trị bệnh kinh phong trẻ con hiệu nghiệm, chính tác giả thuở nhỏ bị kinh phong nhờ Ngoại tổ cho uống nước thuốc Lưỡi tầm sét mới sống được đến nay đã bát thập dư, tuy bị tật nguyên do tác hại của bệnh tật, nhưng tinh thần rất thông linh, có thể do linh nghiệm của Lưỡi tầm sét! Quang năng chiếu sáng vạn vật giúp sinh động hoàn toàn chỉ đến trời đêm cũng còn phản chiếu qua ánh Trăng toả sáng dịu dàng trần gian. Con người tận dụng quang năng qua đủ hình thức: đốt lửa, đốt đèn, điện quang, điện năng cho thảo mộc nhanh chóng tăng trưởng, nhứt là những thảo mộc quý hiếm "Bông sai", Hoa Quỳnh, Cành hoa Dao, Hoa Long Đàm, Hoa Lan không chịu nổi sức nóng, phải để trong nhà thiếu ánh sáng. Người ta còn cố gắng trồng các loại cây quốc cấm trong nhà như: Độc Thủ, Càn Sa, Long Phiến. Những thảo mộc này trị bệnh rất hiệu quả, nhưng con người lạm dụng tác động tinh thần sáng khoái thoát trần, nên trở thành đắc giá, khi nghiện lạm rồi trở thành nạn nhân của Nha phiến, phải chịu chết thảm thiết khi không đủ tiền phê hàng ngày, gây mối lợi lớn cho các chúa trùm buôn lậu Bạch phiến, thiệt hại dân tộc và quốc gia, ngay cả quốc tế. Các thành phố lớn phải dùng quang năng toả sáng về đêm qua điện lực, các phòng trà tửu quán về đêm sử dụng quang năng trong các màn ca vũ nhạc song hành với âm thanh. Xe hơi nhờ đèn rọi chiếu sáng đường chạy và đèn hiệu, tàu thuyền cập bến về đêm phải nhờ Hải đăng hướng dẫn. Đèn pha rọi sáng quét qua chung quanh đèn lữ, thành trì phòng địch quân đặc công, nhứt là các khám đường rọi sáng để phòng tội như vượt ngục. Thợ săn đã thú dùng đèn trán phát giác thú rừng bắn chính xác về đêm. Thợ mỏ đào hầm hố dưới lòng đất sâu, mang đèn trán di động và làm việc cực nhọc. Các cột vi ba phải có quang lực chớp lia lịa tránh nạn phi cơ va chạm về đêm. Thiếu quang lực rất nhiều nguy cơ gây tai nạn khủng khiếp, đặc biệt ở SADEC có vụ phi cơ đụng xe đò chết hết trên 30 người, do Sadech chưa có phi trường, nên phi cơ loại nhỏ vận tải của Mỹ phải tạm sử dụng khúc lộ ngoại ô đặt 2 trạm gát 2 đầu; Mỗi khi phi cơ đến, trạm phụ đóng cổng cho phi cơ đáp xuống, đình chỉ tất cả xe cộ giao thông. Khi phi cơ cất cánh lên cao rồi mới mở cổng cho xe chạy. Ở trạm chỉ đốt đèn ét đũa thôi. Rủi đêm hôm đó phi cơ rờ máy cất cánh, đèn hết dầu tắt ngúm, nên trạm phụ tưởng phi cơ đã cất cánh, mở cổng cho xe đò chạy qua trong lúc phi cơ chưa cất cánh va chạm nhau tan nát phi cơ và xe đò giết chết tất cả thảm thiết trong đám lửa kinh hoàng. Về ác hành của quang lực chỉ vì nó mang theo nhiệt lực tạo ra tai hoạ khủng khiếp, bom nổ, chiến tranh nguyên tử, hoả pháo. Người ta còn tập trung quang lực chiếu vào chiến thuyền địch quân gây hoả chiến khủng khiếp, và nhứt là chiếu luồng quang tuyến vào mắt làm mù mắt địch thù để chiến thắng. Còn đĩa bay sử dụng dương quang tuyến đẩy đĩa bay với tốc độ tương đương ánh sáng chiến thắng tất cả phi cơ phản lực của địa cầu trong chiến trận không gian, người ta cho là quang thần quá độc hại, chớ thật ra quang lực không có chủ đích ác hành gì hết.

Chúng ta cần xét nghiệm thực chất của quang lực mà định vị xứng đáng cho nó, chớ buộc tội nó có phần hơi gắt gao. Nó xứng đáng được chúng ta tôn nghinh hơn là nguyên rủa. Nó đã quăng đại trong tất cả các hành tinh của Thái dương hệ, còn phổ quát đến không gian của các Thái dương hệ khác nữa trong vũ trụ trụ Ta bà. Không có nó Vũ trụ Ta bà đen tối mịt mù trở về Thiên nhiên đen tối triền miên.

Chính quý vị đắc đạo quả Phật, Bồ tát, Thánh, Tiên còn được kính ngưỡng do toả hào quang rạng ngời từ nơi Hà đào thành do công phu hàm dưỡng tu tập từ hoả hầu tiến tới hào quang do các quang năng trong cơ thể được vung bồi tập trung đưa lên. Cơ thể chúng ta do nguyên tử tập hợp cấu thành, tức nhiên quang năng của chúng nó cũng được khuếch trương khi biết được nguyên tắc và phương thức tu luyện mà thôi. Cầu mong con người thức tỉnh đạt được viên mãn quang lực tức trực hành sử tiến triển thành hào quang, rời khỏi trần tục khổ lụy. Quang lực hiệu nghiệm đến mức độ cao cả nhứt trong vũ trụ, đương nhiên độc bá vũ trụ Ta Bà nhưng rất dịu hiền đáng kính phục.

Sacramento, ngày 21 tháng 9 năm 2013  
SAGIANG